



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

13 พฤษภาคม 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>สถานการณ์ประจำวัน</p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 13 พ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,779 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,361,016 ราย เสียชีวิต 56 ราย เสียชีวิตสะสม 29,367 ราย รักษาหายเพิ่ม 9,286 ราย รักษาหายสะสม 4,255,785 ราย ยังรักษาอยู่ 75,864 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 519,596,271 (+566,349) ราย เสียชีวิต 6,284,187 (+1,833) ราย รักษาหาย 474,358,789 (+499,790) ราย</p> <p>ประเด็นที่น่าสนใจ คือ EU เลิกบังคับใส่หน้ากากป้องกันโควิดบนเครื่องบิน และสนามบิน เริ่ม16 พ.ค. 65 เป็นต้นไป เกาหลีเหนือ พบผู้ป่วยโอมิครอนรายแรกของประเทศ จีน นักวิจัยชี้เสี่ยงตาย 1.6 ล้านคน หากรัฐยกเลิกนโยบายโควิดเป็นศูนย์ สหรัฐฯ ยอดผู้เสียชีวิตใกล้ 1 ล้านราย มากกว่า 7 แสนคน เป็นคนอายุ 65 ปีขึ้นไป และผู้ชายเสียชีวิตสูงกว่าผู้หญิง WHO ส่งตรวจสอบหาข้อเท็จจริงว่าการระบาดของโรคตัวอักษรเสียบพลันอย่างไม่ทราบสาเหตุในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 10 ขวบใน 20 ประเทศทั่วโลกในช่วงเดือนที่ผ่านมา เกี่ยวข้องกับไวรัสโควิด 19 หรือไม่</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, มติชน, แนวหน้า, INN, nationtv, infoquest)</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. มีกำหนดการนำคณะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน (ASEAN Health Ministers Meeting : AHMM) ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ค.65 ณ โรงแรมคอนราด บาห์ลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยจะมีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์รวมถึงการบริหารจัดการต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตลอดจนการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคมในภูมิภาคภายหลังการแพร่ระบาด รวมถึงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases: ACPHEED) ทั้งนี้ รมว.สธ.จะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมฯ ในหัวข้อ Building Regional Health System Resilience and Accelerating COVID-19 Recovery</p> <p>2. ประชุม คกก.จัดการโควิดสู่โรคระง่ำถิ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, บ้านเมือง, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, มติชนสุดสัปดาห์, ทิวทัศน์, สวท., ศูนย์ข่าวแอสซีพีค, js100, mcot, thebangkokinsight, workpointtoday, thestandard, sanook, acnews, nationtv, INN, TNN, hfocus, springnews, moneyandbanking)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ประชุม คกก.ชุดจัดการโควิด 19 สูโรคระง่ำถิ่นครั้งแรก เพื่อรับฟังความเห็นและเตรียมการผ่อนคลายเป็นระยะ ให้มีความสมดุลทั้งมาตรการทางการแพทย์และสาธารณสุข มาตรการทางเศรษฐกิจ และมาตรการทางสังคมและองค์กร ซึ่งสถานการณ์การระบาดลดลงต่อเนื่อง คาดปลาย พ.ค.นี้ จะเข้าสู่ระยะโรคลดลงและอาจพิจารณาตรระดับการแจ้งเตือนภัยเป็นระดับ 2 เตรียมเสนอที่ประชุม ศบค. วันที่ 20 พ.ค. เรื่องการผ่อนคลายนกเล็ก Thailand Pass ฝับบาร์แบบสตั๊ปปายสตั๊ปป โดยต้องหารือกับกรมควบคุมโรคอีกครั้ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, pptv, nationtv, INN)</p> <p>- พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวถึง กรณีที่มีหลายประเทศผ่อนคลายนกกิจกรรม กิจการ เปิดสถานบันเทิง รวมถึงไม่ใส่หน้ากากอนามัยว่า ไม่สามารถยึดประเทศใดเป็นต้นแบบได้ เพราะบริบทต่างกัน และแม้หลายประเทศจะผ่อนคลายนกแต่พบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้น ซึ่งทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตสูงขึ้นด้วย ดังนั้น ต้องยึดประกาศ ศบค. และมาตรการสาธารณสุขเป็น</p>	

หลัก ทั้งนี้ ในการประชุม ศบค.ชุดใหญ่วันที่ 20 พ.ค.65 จะมีการหารือถึงปัญหาและอุปสรรคหลังจากมีการเปิดด่านผ่านแดนถาวร และอาจมีหารือเรื่อง Thailand Pass ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่

3. วัคซีนโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์คมชัดลึก

- อย.จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้าวัคซีนโควิด 19 ชนิดต่างๆ มาปรับการขึ้นทะเบียนวัคซีนจากการขึ้นทะเบียนใช้ในภาวะฉุกเฉิน มาเป็นวัคซีนที่ใช้ในภาวะปกติ คิดว่าทางผู้ผลิต ผู้นำเข้า อยู่ระหว่างดำเนินการ เข้าอาจจะยังไม่ได้มายื่น เนื่องจากหากมีการปรับเป็นวัคซีนที่ใช้ในภาวะปกติจะต้องมีระเบียบ หลักเกณฑ์จำนวนมาก รวมถึงต้องรับผิดชอบกรณีผลกระทบบจากวัคซีนด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ผู้จัดการ

- พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงการหารือเรื่องการเปิดภาคเรียนในวันที่ 17 พ.ค. พบว่าตัวเลขการฉีดวัคซีนของเด็กนักเรียน กลุ่มอายุ 12 ปีขึ้นไป ค่อนข้างดี 95.53% ส่วนในเด็กเล็ก 5-12 ปี ตัวเลขยังน้อยกว่า

4. Long COVID

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยโพสต์, ntiontv, TNN, springnews, thebangkokinsight, workpointtoday

- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ โปสตรผลการศึกษา Long COVID ของต่างประเทศ ได้แก่ 1.จีนพบอาการคงค้าง Long COVID อย่างน้อย 1 อาการ มากถึง 55% แม้ติดตามยาวมาถึง 2 ปี 2.สหราชอาณาจักร พบว่ามีความผิดปกติของสารเคมีในเลือดที่อาจนำไปสู่การแข็งตัวของเลือดได้ง่าย 3.ซาอุดีอาระเบีย พบว่ากลุ่มคนที่เคยติดเชื้อโรคโควิด 19 แล้ว จะเกิดปัญหา Long COVID ที่มีอาการผิดปกติของระบบประสาท และปัญหาจิตเวช

5. เนาะ 5 ข้อรับมือเปิดประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามกีฬา, ผจก.รายวัน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ntiontv, thainews)

- นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ โปสตรว่า ขณะนี้โควิด 19 ประเทศไทยกำลังดีขึ้นและอยู่ในช่วงขาลง พร้อมเผยวิธีรับมือการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ New Normal เพื่อพร้อมรับการเปิดประเทศ 1) ทุกคนจำเป็นต้องฉีดวัคซีนให้ครบโดส 2) สวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่แออัด 3) ตรวจ ATK เมื่อมีอาการ กักตัว 10 วัน 4) ล้างมือทุกครั้งที่ปอกปากเวลาไอจาม และสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น 5) มีสติในการใช้ชีวิตและอย่ากลัวจนเกินไป

6. เนาะรัฐส่งยาฟ้าวิฑราเวียร์ถึงบ้าน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, สยามรัฐ, บ้านเมือง, คมชัดลึก, บางกอกทูเดย์

- นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช อดีตผู้ช่วย รมว.ยธ. โปสตรถึงกรณีได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน กทม. เกี่ยวกับการเข้าถึงยาฟ้าวิฑราเวียร์ที่ต้องเดินทางไปอนามัยด้วยตัวเองเพื่อรับยา ยังเป็นการให้มีการแพร่ระบาดโควิด รัฐบาลน่าจะมียาแพลตฟอร์มลงทะเบียนและส่งยาให้ชาวบ้าน รวมทั้งให้ยาฟ้าวิฑราเวียร์ซื้อได้ที่ร้านขายยา ประชาชนเข้าถึงได้ไว ลดการใช้งบประมาณ และเน้นสร้างแพลตฟอร์มให้คนจนเข้าถึงการรักษาที่ไวและแม่นยำ

7. นักท่องเที่ยวไม่สวมหน้ากากอนามัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

- ประชาชนในพื้นที่เกาะช้าง จ.ตราด จำนวนมาก โปสตรข้อความลงในสื่อสังคมออนไลน์ เรียกร้องให้ผู้ประกอบการเรือเฟอร์รี่ เข้มงวดตามมาตรการป้องกันโควิด 19 ของ สธ. กับลูกค้าที่ใช้บริการทุกคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลงเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปเที่ยวเกาะช้าง ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใส่หน้ากากอนามัย ทั้งที่กัปตันเรือได้ประกาศบนเรือทุกครั้ง รวมไปถึงพนักงานเก็บตั๋ว-พนักงานจัดรถในเรือ ได้แจ้งลูกค้าทุกคนให้สวมแมสก์ก่อนขึ้นเรือ แต่ส่วนใหญ่จะทำเฉยไม่สนใจคำแนะนำ บางส่วนบอกว่าไม่มี ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ขึ้นเรือเฟอร์รี่มีบางกลุ่มที่ไม่ใส่แมสก์ คนพื้นที่ได้ขอให้ผู้ประกอบการเรือเฟอร์รี่ ห้ามให้ลูกค้าที่ไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัยลงเรือเฟอร์รี่ข้ามไปยังเกาะช้าง

8. ขอผ่อนปรนเข้าชมแข่งขันฟุตบอล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- สมาคมกีฬาแห่ง จ.ศรีสะเกษ ยื่นหนังสือถึง สธ.ศรีสะเกษ ขออนุญาตเปิดให้แฟนบอลเข้าชม 75% ของความจุสนาม ในแมตช์กีฬาเดย์ ช้างศึกควอลิฟิเคชันเมินีสถาน วันที่ 27 พ.ค.65 รวมทั้งขอให้ทำอนุกรรมการเชียร์เข้าไปในสนามได้ หากอนุญาต จะทำให้ยอดผู้ชมสามารถได้ถึง 7,330 คน จากความจุสนาม 9,773 ที่นั่ง</p>	
<p>มาตรการ สธ.และประเด็นอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะผู้บริหาร รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย 1) ชุดตรวจ ATK 10,000 ชุด 2) หน้ากากอนามัย 500 กล่อง 3) เจลแอลกอฮอล์ 500 กระปุก 4) เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ แบบ Professional Use 500 เครื่อง 5) เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 500 เครื่อง 6) เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิทัล 500 เครื่อง มูลค่ารวม 2,950,000 บาท จาก บ.เซนต์เมด จก. (มหาชน) เพื่อส่งมอบให้กับ อสม.ทั่วประเทศ ในโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขร่วมต้านโควิด 19 สำหรับเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในชุมชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การเปิดเรียนในรูปแบบปกติ 17 พ.ค.ทั่วประเทศ จะเป็นหมุดหมายสำคัญของประเทศที่จะประกาศให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นได้ในเดือน ก.ค.นี้ อีกทั้งยังเป็นส่วนของการขับเคลื่อนกิจการและเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะสถาบันบันเทิง</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (สวท., ทวีทุกช่อง, mcot, INN)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. เผย ความคืบหน้านโยบายกัญชาทางการแพทย์ น้ำมันสารสกัดจากกัญชาขององค์การเภสัชกรรม ทั้งสูตร THC เด่น, CBD เด่น และ CBD : THC 1:1 ได้รับการบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรแล้ว ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ได้มากขึ้น และช่วยให้ประเทศชาติมีความเข้มแข็งทางยา ลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาราคาสูงจากต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, nationtv, newtv)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ., รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร และ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. ร่วมเปิดงาน “บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร” ภายใต้แนวคิด “เข้าถึงถ้วนหน้า ต่อยอด ภูมิปัญญา พึ่งพาตนเอง” ขณะนี้ยาสมุนไพรเข้าบัญชียาหลักฯ แล้ว 94 รายการ เป็นตำรับกัญชา 8 รายการ ผลักดันการเข้าถึงและการใช้ยาจากสมุนไพรในระบบบริการสาธารณสุขอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรม ต่อยอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ส่งเสริมให้เกิดการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาวิถีชีวิตพอเพียง ส่งผลต่อการสร้างรายได้ให้เกษตรกร เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์</p> <p>- นพ.สุจิตระ ปรีชาวิทย์ รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ กล่าวในงานเสวนาวิชาการและการประชุมวิชาการศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติดว่า สาร THC ส่งผลต่อสมองทั้งระยะสั้นและระยะยาว การใช้กัญชาอาจทำให้เกิดอาการโรคจิตมีหูแว่วหวาดระแวง โรคซึมเศร้า ความคิดหรือความพยายามฆ่าตัวตาย ทำให้โรคจิตเวชเดิมแย่ลง ปัญหาที่สำคัญที่สุด คือ ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคจิตเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ประเทศไทยมีรายงานปี 63-64 ช่วงระบาดโควิด พบว่า ผู้รับบริการแผนกจิตเวชลดลง แต่ผู้เข้ารับการรักษาโรคจากการใช้สารเสพติดไม่รวมแอลกอฮอล์และบุหรี่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องถึง 20-40% การออกนโยบายกัญชาจึงควรสร้างสมดุลระหว่างประโยชน์และอันตรายที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>- นายไพศาล ลิ้มสถิตย์ กรรมการบริหารศูนย์ กม.สุขภาพและจริยศาสตร์ มธ. กล่าวถึง นโยบายกัญชาของภาครัฐกับผลกระทบของ ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ....ของพรรคภูมิใจไทยต่อสังคมไทยว่า กัญชาหรือพืชกัญชา ถือเป็นยาเสพติดตามกฎหมายยาเสพติดระหว่างประเทศ การแก้ไขประกาศ สธ.ตามประมวล กม.ยาเสพติด จะส่งผลทำให้พืชกัญชาในส่วนที่มีสาร THC สูงซึ่งมิใช่สารสกัด ไม่เป็นยาเสพติดประเภท 5 ตามประกาศ สธ. ที่จะมียาเสพติดใช้ในวันที่ 9 มิ.ย.65 จึงขัดต่อกม.ยาเสพติด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ระหว่างประเทศ ไม่มีประเทศใดออกกม.ลักษณะนี้ จะทำให้การค้ากัญชาผิดกม. กลายเป็นสิ่งถูกกม. ทำให้มิใช่เพื่อสันหนนาการ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งประเทศไทยยังขาดความพร้อมในเรื่องนี้ ร่าง พ.ร.บ.ที่เสนอโดยพรรคภูมิใจไทย มีจุดอ่อนหลายประการ เน้น การส่งเสริมการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกัญชาที่เอื้อต่อกลุ่มทุน ขาดมาตรการคุ้มครองสุขภาพ ขาดมาตรการควบคุมการโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่มที่เหมาะสม</p> <p>- ดร.ภูวิชชญา เหลืองธีรกุล อัยการจังหวัดฯ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาเสพติด 10 กล่าวถึง ข้อเสนอ ก.ัญชาว่า ควรปรับบทนิยามในมาตรา 3 มาตรา 4 เรื่องการใช้เพื่อประโยชน์ในครัวเรือน และเพิ่มมาตรการรองรับการครอบครองกัญชา หรือกัญชงภายหลังการสิ้นอายุการแจ้ง หรือสิ้นอายุใบอนุญาตว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป และพิจารณาบทกำหนดโทษ กรณีที่ไม่แจ้งแจ้งหรือไม่ขออนุญาตครอบครองภายหลังสิ้นอายุใบอนุญาต ควรมีการกำหนดหมวดใหม่ ในร่าง พ.ร.บ.กัญชา ให้ มีการตั้งกองทุนสำหรับเยียวยาผลกระทบจากกัญชากัญชง</p>	
<p>ความร่วมมือการให้บริการระบบบริหารสิทธิประโยชน์ให้แก่ อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipublica</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผจก.ธกส. นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จก. (มหาชน) และนายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี กรรมการ ผจก. บ.ฟอร์ท สมาร์ทฯ ร่วมแถลงข่าว “การบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ สำหรับ อสม. บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม.” โดย สธ.-ธกส.-บ.ฟอร์ท สมาร์ทฯ พัฒนาฟังก์ชันบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ บนแอปพลิเคชัน “สมาร์ท อสม.” มุ่งสู่การรายงานผลงานของ อสม. ดิจิทัลเต็มรูปแบบ ลดการใช้กระดาษ พร้อมสะสมแต้มแลก รับสิทธิประโยชน์จากเครือข่าย “บุญเติม” ในการซื้อสินค้าและบริการ</p>	-
<p>แผนกำจัดไวรัสตับอักเสบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าวว่า ที่ประชุม คกก.โรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบยุทธศาสตร์กำจัดโรค ไวรัสตับอักเสบ พ.ศ.2565-2573 และแผนปฏิบัติการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ พ.ศ.2565-2567 โรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ซึ่งเป็นปัญหาทางการแพทย์สาธารณสุขระดับโลก และเห็นชอบการดำเนินการป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อแก่ชาว ไทยมุสลิมที่เดินทางแสวงบุญประกอบพิธีฮัจญ์ที่ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ให้บริการตรวจสุขภาพก่อนการเดินทาง ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นและวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม ตั้งแต่ 17 พ.ค.-30 มิ.ย.65 รวมทั้งออก เอกสารรับรองการให้วัคซีนหรือยาป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ (เล่มเหลือง) โดยยกเว้นค่าใช้จ่าย</p>	
<p>ขับเคลื่อนนโยบาย “อาหารเป็นยา”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus, เพจอีจัน</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายอาหารเป็นยา ใน 15 จังหวัด โดยบูรณาการร่วมกัน ระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยฯ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอนามัย อย. และภาคีเครือข่าย ชูสำหรับอาหารไทย เน้น สรรพคุณสมุนไพรไทยพื้นบ้านที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ สร้างความเข้าใจต่อประชาชนทั้งในและ ต่างประเทศ เพื่อให้เข้าถึงองค์ความรู้ มีความเชื่อมั่น นำไปสู่การบริโภคอาหารเป็นยา ผลักดันครัวไทยสู่ครัวโลก ช่วยสร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศ</p>	-
<p>สถานการณ์ของเชื้อซาลโมเนลล่า เอนเทอริทิดิส ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus, newtv, thaimlnews</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย สถานการณ์ของเชื้อซาลโมเนลล่า เอนเทอริทิดิส ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564 พบว่า ในปี 2562 พบซาลโมเนลล่า เอนเทอริทิดิส จำนวน 12 ไอโซเลต จากตัวอย่างทั้งหมด 315 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 3.80 ปี 2563 พบ 14 ไอโซเลต จากตัวอย่างทั้งหมด 408 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 3.43 และปี 2564 พบ 24 ไอโซเลต จากตัวอย่างทั้งหมด 271 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 8.86 ทั้งนี้เชื้อซาลโมเนลล่า เอนเทอริทิดิส เป็นสายพันธุ์ที่มักก่อให้เกิด อาการของโรคในมนุษย์ที่รุนแรงกว่าสายพันธุ์อื่นๆ และถูกกำหนดในราชกิจจานุเบกษาของกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการควบคุมโรค ซาลโมเนลล่าสำหรับสัตว์ปีก หากมีการปนเปื้อนเชื้อดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อการค้าและเศรษฐกิจ</p>	-
<p>ร่างกฎหมายกักตุนและมาตรฐานกิจการฟิตเนส</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (มติชน, thebangkokinsight, newtv, infoquest, thailandplus, เพจอีจัน)</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผย เตรียมออกร่างกฎกระทรวงกิจการสถานออกกำลังกาย (ฟิตเนส) กำกับดูแลมาตรฐานกิจการฟิตเนส ทั้งด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย โดยผู้ให้บริการที่มีความรู้ ความชำนาญ และผ่านการอบรม ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ เทรนเนอร์ และประชาชนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย ในเวทีสัปดาห์ 18 พ.ค.65</p>	
<p><u>เตือนนำเห็ดพิษปรุงอาหารเสี่ยงเสียชีวิต</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus, bluechipthai, ch7</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนให้ระวังการเก็บเห็ดป่ามาปรุงอาหาร เนื่องจากเห็ดที่ขึ้นในป่ามีลักษณะคล้ายกันจนบางครั้งไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นเห็ดที่กินได้หรือเห็ดพิษ และเมื่อกินเห็ดพิษเข้าไปจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียน หากปล่อยไว้นานอาจทำให้การทำงานของตับและไตล้มเหลว เสี่ยงเสียชีวิต หากไม่แน่ใจหรือสงสัยว่าเป็นเห็ดพิษไม่ควรนำมาปรุงอาหาร</p>	-
<p><u>เตือนห้ามใช้นมข้นหวานเลี้ยงทารก</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, thailandplus, ChiangmaiNews, ch3plus, springnews</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เตือนห้ามใช้นมข้นหวานเลี้ยงทารก เนื่องจากมีปริมาณน้ำตาลสูงมาก และมีสารอาหารไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของทารก เสี่ยงภาวะขาดโปรตีน พลังงาน และสารอาหาร ส่งผลให้มีภูมิคุ้มกันต่ำ ติดเชื้อง่าย และอันตรายถึงชีวิต แนะนำให้กินนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 เดือน โดยไม่ต้องให้น้ำหรืออาหารอื่น</p>	-
<p><u>บูรณาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุมร่วมกับ นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือ “การบูรณาการการดำเนินงาน การพัฒนาวิชาการและวิจัย ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข” ณ ห้องประชุมสมบูรณ วัชรโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย</p>	-
<p><u>มะเร็งรักษาได้ทุกที่ รพ.ร้อยเอ็ด</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการ สปสช. ลงพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด เยี่ยมชมการดำเนินงานตามนโยบาย "ผู้ป่วยมะเร็งรักษาได้ทุกที่โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว" ของ รพ.ร้อยเอ็ด พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อไปพัฒนาระบบบริการและระบบสนับสนุนของ สปสช. ให้ดียิ่งขึ้น</p>	-
<p><u>ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, TNN, thailandplus</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุรัตน์วิษ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย ภาวะสมองเสื่อมเป็นอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ แนะนำทำความเข้าใจผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม ควรดูแลด้วยความรู้ ความเข้าใจ อดทน และใจเย็น ผู้ดูแล ต้องหมั่นดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เครียด เพื่อพร้อมที่จะดูแลผู้ป่วยให้มีสุขภาพดีและมีความสุข</p>	-
<p><u>ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง thailandplus</p> <p>- นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผอ.สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สสส. เผย ร่วมกับสมาพันธ์นิต นศ.แพทย์ฯ พัฒนาศักยภาพในอนาคต เข้าถึงชุมชน-ทำงานเชิงรุก-เข้าถึงพฤติกรรม-ดูแลสุขภาพผู้ป่วยแบบองค์รวม เสริมสร้างรากฐานระบบสุขภาพ-สร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน</p>	-
<p><u>ตรวจสอบบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ภูหนองไก่อ</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ข่าวช่องวัน, ch3, INN, topnews</p> <p>- นายสุนทร หาญศึก ผอ.รพ.สต.โดนเอว อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เรียกประชุม ผอ.อบ. และ อสม.บ้านหนองอุดม ต.รุง เพื่อติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวบ้านพากันไปตักน้ำจากบ่อน้ำธรรมชาติบริเวณภูหนองไก่อ เชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ตั้งแต่ปี 2545 นำมาดื่มกินต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน เชื่อว่าจะทำให้หายจากอาการป่วยไข้ โดยได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจที่</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตือนประชาชนไม่ควรนำมดมีกิน ควรนำไปต้มให้สุกเพื่อฆ่าเชื้อโรค และรอผลตรวจพิสูจน์จากส่วนราชการ</p>	
<p>ส่งตรวจปลาร้าบองพระบิดา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, ข่าวสด, ผู้จัดการ)</p> <p>- นพ.วชิระ บดพิบูลย์ นพ.สสจ.ชัยภูมิ กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีลัทธิประหลาดพระบิดาและพวกตั้งสำนัก มีรายได้จากการผลิตปลาร้าบองแมงดาที่ย่อยหลายและข้าวเกรียบ ส่งให้รถเร่นำไปวางจำหน่ายและส่งตามร้านค้าในพื้นที่ จ.ชัยภูมิและใกล้เคียง จนท.เข้าตรวจสอบแหล่งผลิตปลาร้าบองมีแหล่งเก็บและภาชนะหมักและสถานที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ผลิตอาหารไม่ได้รับอนุญาต และไม่ผ่านการรับรองของ อย. ส่งให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 จ.นครราชสีมา ตรวจสอบโดยละเอียด รู้ผลภายใน 7 วัน จากนั้นเดินทางเข้าแจ้งความและลงบันทึกประจำวัน ข้อหาผิด พ.ร.บ.อาหารปี 2522 มาตรา 4 บทลงโทษตามมาตรา 53 จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท</p> <p>- นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. เผย ความคืบหน้าการตรวจสอบน้ำพริกแจ่วบอง “ปลาร้าพระบิดา” ที่ผลิตจากสำนักพระบิดา ลัทธิประหลาด โดย สสจ.ชัยภูมิ ได้เก็บตัวอย่างอาหารที่ผลิตจากสถานที่ตั้งของนายโจเซฟ ผู้นำลัทธิประหลาดเบื้องต้นเป็นสถานที่ผลิตที่ไม่ได้ขออนุญาตผลิต จึงเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทั้งหมดส่งไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 จ.นครราชสีมา เพื่อตรวจหาสิ่งปนเปื้อน เชื้อโรค จุลินทรีย์ โลหะหนัก คาดทราบผลสัปดาห์หน้า</p> <p>- นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯ ได้ส่ง จนท.ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ตรวจสอบพื้นที่พบว่า ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ถูกสุขลักษณะ และอาจมีการผสมสิ่งปนเปื้อน ส่วนนี้จะส่งผลต่อผู้บริโภคทั้งระยะสั้นและยาว ได้แนะนำ อบต.บึงคับใช้ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อดำเนินการทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม กรมอนามัยจะเร่งให้ความรู้ประชาชนที่ถูกต้องในการผลิตสินค้าปลาร้าที่ถูกสุขลักษณะ และการรับประทานที่ถูกต้อง การให้ความรู้กรณีที่มีการบริโภคหรือเอาสิ่งปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์บทสัมภาษณ์</p> <p>- ชาวลัทธิประหลาดที่ จ.ชัยภูมิ สร้างความตื่นตระหนกให้กับสังคม และมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่มาของเหตุการณ์ อาจเกิดขึ้นได้ในอีกหลายพื้นที่ ทางฝ่ายการเมืองและภาคราชการ ควรตื่นตัวหาทางแก้ไข สอดส่องและเข้าดำเนินการกับผู้ตั้งตัวเผยแพร่วิธีการที่เป็นอันตราย รวมถึงควรป้องกันด้วยการให้ความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์แก่ประชาชน ทั้งโดยตรงใช้กำลัง จนท. อาสาสมัครต่างๆ หรือทางอ้อมด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้ประชาชนใช้บริการทางการแพทย์ของภาครัฐ ซึ่งควรมีการปรับปรุงเพิ่มความสะดวกในการเข้ารับบริการ เพื่อจูงใจประชาชนไปพร้อมกัน</p>	-
<p>ปรับแก้มาตรฐานฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติ, thebangkokinsight, thestandard, infoquest)</p> <p>- นายชาติวิ วัฒนเขจร รองปลัด กทม. เผย กทม.เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการกำหนดค่ามาตรฐานฝุ่น PM2.5 ที่ปรับปรุงใหม่ ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย WHO โดยปรับปรุงค่ามาตรฐานราย 24 ชม. จากเดิมไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. เป็นไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม. ส่วนค่าเฉลี่ยในเวลา 1 ปี จากเดิมไม่เกิน 25 มคก./ลบ.ม. เป็นไม่เกิน 15 มคก./ลบ.ม. และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดแผนระยะยาวป้องกันและลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด นำกฎหมายเชื้อเพลิงกำมะถันต่ำมาใช้ในพื้นที่ กทม.-ปริมณฑล ก่อนบังคับใช้จริงในวันที่ 1 ม.ค.67</p>	-
<p>เตือนฝนตกหนัก-น้ำท่วมฉับพลัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, เพจอีจัน)</p> <p>- กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนพายุนีออนกำลังลงเป็นดีเปรสชัน ส่งผลให้ลมปกคลุมไทยตอนกลาง ทำให้ 31 จังหวัด เสี่ยงเกิดฝนตกหนัก ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก</p>	